

## Thời kỳ của Chúa Thánh Thần (trong 3 Thời kỳ của Lịch sử Cứu rỗi). 1/2

(Trích Khóa Thánh Lễ Seattle #117, Lm Gioan Nguyễn Lợi)



**Bốn mươi** ngày sau khi sống lại, Chúa Giêsu về trời. **Mười** ngày sau, Ngài sai phái Chúa Thánh Thần xuống. Tất cả là **năm mươi** ngày, nhằm vào lễ Ngũ Tuần của Do thái, lễ thu gặt mùa màng.

**Chúa Thánh Thần chính là mùa màng ơn phúc.** Và Ngài là **ơn nguồn** của tất cả mọi ơn. Ngài làm cho toàn thể Giáo Hội tin Chúa Giêsu Kitô ở với mình, là Emmanuel của mình, ThiênChúa-Ở-Cùng-ChúngMình. Không có Chúa Thánh Thần, chúng mình không có khả năng tin Chúa Giêsu

Kitô ở với mình đâu! Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng mình mới bám vào Chúa Giêsu Kitô: trở thành Dấu Cọng **+** với Ngài rồi đó! Đi đâu, Ngài cũng bông, cũng bẻ mình đi với Ngài. Mình có tin nhận như vậy hay không? Chúa Thánh Thần giúp cho mình tin nhận như vậy. Ôi, lạy Chúa, con với Chúa đâu còn xa cách nhau được nữa! Con với Chúa, đôi ta bất khả phân ly, nói theo kiểu vợ chồng; mà trong cái linh thiêng, thực sự là vậy đó!

Cùng nhau luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, chúng mình trở thành Giáo hội, nhờ tác động liên kết của Thánh Thần Tình Yêu. Vì thế, trong Kinh Tin kính của các Tông đồ, mà chúng ta tuyên đọc trong nghi thức Rửa Tội, chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Hội Thánh liền sau khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Thánh Thần: *Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này...*

Vì vậy, thời gian này là thời gian mà không có Chúa Thánh Thần, chúng mình không thể tin vào Chúa Giêsu Kitô được, chúng mình không thể đi về gặp Chúa trong Mầu Nhiệm Chết và Sống Lại được. Đức Bênêđictô 16, trong Tông huấn Bí tích Tình Yêu #37, đã khẳng định: *Phụng vụ Thánh Lễ là hành động của Thiên Chúa đang lôi kéo chúng ta đến với Chúa Giêsu Kitô qua Thánh Linh.*

Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới có thể đi về với Chúa Giêsu Kitô trong Mầu Nhiệm Chết và Sống lại (Mầu nhiệm Vượt Qua). Thời gian này, vì vậy, được gọi là Thời gian của Chúa Thánh Thần, Thời kỳ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần đưa mình tới kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô để, trong Ngài, chúng ta thực sự là Giáo Hội, cho nên thời kỳ này mãi tới tận thế cũng gọi là Thời kỳ của Giáo Hội. Mà vì Giáo Hội là cộng đoàn Kitô-hữu, cho nên,

**Thời kỳ của Chúa Thánh Thần (trong 3 Thời kỳ của Lịch sử Cứu rỗi). 2/2**



Thời kỳ Giáo Hội cũng được gọi là Thời kỳ của Kitô-hữu, thời kỳ của mỗi một Kitô-hữu chúng ta.

Anh chị em thấy dễ hiểu không? Thời kỳ thứ nhất là **Thời kỳ của Chúa Cha** sáng Tạo và sắp xếp cho Chúa Con ra đời. Chúa Con ra đời, ba mươi năm chuẩn bị, ba năm rao giảng; đó là **Thời kỳ của Chúa Con Nhập Thể**. Chúa Giêsu về Trời và sai phái Chúa Thánh Thần hiện xuống cho tới Tận thế là **Thời kỳ của Chúa Thánh Thần** hay **Thời kỳ của Giáo Hội**, **Thời kỳ của Kitô-hữu** hợp tác với Chúa Giêsu Kitô để đem phần rỗi đến cho muôn dân, nhờ **sức mạnh Thánh Thần luôn được cung cấp trong Bí tích Thánh Thể**, như đã được huấn giáo trong Tông huấn Bí tích Tình yêu #12: *Qua tác động của Thánh Thần, Đức Kitô đích thân tiếp tục hiện diện và hoạt động trong lòng Hội Thánh của mình, khởi nguồn từ trung tâm đời sống của Hội Thánh, là Bí tích Thánh thể.*

Thời kỳ thứ nhất của Thiên Chúa Cha, rồi Thời kỳ của Chúa Con Nhập Thể, và cuối cùng (nghĩa là bây giờ) là Thời kỳ của Chúa Thánh Thần hay Thời kỳ của Giáo Hội, của Kitô-hữu: nhớ như vậy, được ít nữa là 2/3 Thần học rồi đó; quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy thôi!